



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๓
ที่ **NAE**/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗ สำโรง - วังหิน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน โดยใช้ SCRUFF Model ซึ่งมีรายละเอียด คือ ๑) การสแกนความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน (Student Scan) ๒) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st Century skill) ๓) การพัฒนาเพื่อรับประกันความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน (Read & Write Guarantee) ๔) การกำหนดมาตรฐานร่วมกันขององค์กร (Unity Standard) ๕) การกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (Follow up) และ ๖) การสะท้อนข้อมูล เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และเติมเต็มให้แก่สถานศึกษา (Fulfill) ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้ดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๑ โดยใช้เครื่องมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้มีการดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๒ คือ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๒ เป็นไปด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ SCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๗ สำโรง - วังหิน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย

๑.๑ นายพีรวิชัย สมอนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายจิระวัฒน์ ธงไชย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง	กรรมการ
๑.๓ นายสมหมาย กุลสังขาร	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองพุ่ม	กรรมการ
๑.๔ ว่าที่ ร.ต.ณัฐนันท์ รัตนวรสุนันท์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี	กรรมการ
๑.๕ ว่าที่ ร.ท.อนุศาสตร์ บุตรโคตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหิน	กรรมการ
๑.๖ นางนิตยา ธงไชย	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่าน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการ SCAN เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ

๒.๑ สนามสอบโรงเรียนบ้านสำโรง

ประธานสนามสอบ	นายพีรวิชัย สมอนา	ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางสาวนวรรตน์ กองเกิด	ครูโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางสาวจรรยา สาโก	ครูโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางสาวปภัศรา ชาวดอน	ครูโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางณัฐมน คำปากดี	ครูโรงเรียนบ้านหนองกาว
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางสาวแสงอรุณ ธรรมิฤทธิ์	ครูโรงเรียนบ้านหนองกาว
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นางสาวฐิตาภา สมอนา	ครูโรงเรียนบ้านหนองกาว
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวเยาวเรศ ผาผง	ธุรการ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒.๒ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองกา

ประธานสนามสอบ	นายพีรวิชัย สมอนา	ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางสาวอริสรา สวัสดิ์	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางสาวพรทิพย์ รินไธสง	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางสาวนิตา จารย์ชัย	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางสาวพิมพ์ภรณ์ เขียนชัย	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางเกษมณี แก้วชนะ	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นางสาวประวีณา จารย์ชัย	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวราตรี เทพชาติ	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกา

๒.๓ สนามสอบโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี

ประธานสนามสอบ	ว่าที่ ร.ต.ณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์	ผอ.โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางสาวน้ำฝน โยลุง	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางสาวนวลศรี โยลุง	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางสาวสุภาวดี ประเสริฐ	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางสาวอิสราพร นาราชภูร์	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นายสันติภาพ เพ็งจันทา	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นางयरรรยงค์ จำปานิน	ครูโรงเรียนบ้านสำโรง
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวราตรี เทพชาติ	ธุรการ โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี

๒.๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง

ประธานสนามสอบ	นายจิระวัฒน์ ธงไชย	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางสาวปรานี อุ่นเกิด	ครูโรงเรียนบ้านหลักด่าน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางสาวปิยะนุช ไชยแก้ว	ครูโรงเรียนบ้านหลักด่าน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางสาวศิริลักษณ์ สีซอน	ครูโรงเรียนบ้านหลักด่าน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางสาวจินดาพร พลรักษา	ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางสาวศิรินภา สีหาบุตร	ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นางสาวไฉไล กองเกิด	ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวอนงค์นิจ พลรักษา	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง

๒.๕ สนามสอบโรงเรียนบ้านหลักด่าน

ประธานสนามสอบ	นางนิตยา ธงไชย	ผอ.โรงเรียนบ้านหลักด่าน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางศรีัญญา แก้วพรม	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางสาวอุไรวรรณ หลินศรี	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางพัทธอำภา มุ่งเกิด	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางสาวรพีพรรณ นาราชภูร์	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางสาวจำรัส ตั้งมั่น	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นายชาติชาย พลจารย์	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง
กรรมการบันทึกคะแนน	นายสำเนียง ประริต์	ธุรการ โรงเรียนบ้านหลักด่าน

๒.๖ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองยาง

ประธานสนามสอบ	นายจิระวัฒน์ ชงไชย	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางสาวจุฑาทิพย์ ทบด้าน	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางสาวสุภาลี หวานเพราะ	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นายสุนทร วงศ์ธรรม	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นายอนุชิต มุ่งเกิด	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางสาวณัฐริกา สาชิต	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นายปิยะณัฐ วงศ์อำมาตย์	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองตอนแดง
กรรมการบันทึกคะแนน	นายอัครเดช ดาโสม	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒.๗ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม

ประธานสนามสอบ	นายสมหมาย กุลสังขาร	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นายบุญมา คนรู้	ครูโรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นางอมรรัตน์ ประสานตร	ครูโรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางสาววิภาพร เสาวรส	ครูโรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางนิตยา ถิ่นกะไสย	ครูโรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางสาวกนกวรรณ ดงแสง	ครูโรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ขาวภา	ครูโรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการบันทึกคะแนน	นางสาวสิรินทร แสนโน	ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม

๒.๘ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวังหิน

ประธานสนามสอบ	ว่าที่ ร.ท.อนุศาสตร์ บุตรโคตร	ผอ.โรงเรียนชุมชนวังหิน
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๑	นางสาวนงศ์ลักษณ์ ศรีษะนาราช	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๒	นายพิมพ์พิลาลักษณ์ เศรษฐภูภักดี	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๓	นางสาววิไลลักษณ์ พงษา	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๔	นางสาวกัญญา ภูมิสุวรรณ	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๕	นางสาวจิราวรรณ นามลิวัน	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการ SCAN ชั้น ป.๖	นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐ	ครูโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองท่อม
กรรมการบันทึกคะแนน	นางยุภา สีกวนชา	ธุรการ โรงเรียนชุมชนวังหิน

ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ กำกับ ดูแล การดำเนินการSCAN ความสามารถด้านการอ่านการเขียนในสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

กรรมการSCAN มีหน้าที่ ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนนักเรียนรายบุคคล ตามเครื่องมือประเมิน พร้อมทั้งตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

กรรมการบันทึกคะแนน มีหน้าที่ บันทึกคะแนนที่ได้จากกรรมการ SCAN ความสามารถในการอ่านการเขียน ลงในแบบบันทึกคะแนนที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ กำหนด และนำส่งคะแนน ในระบบภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ผลการ SCAN เป็นที่ยอมรับ เทียบตรงสะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาสืบไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชุตินันท์ จะชาลี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3